

Số: /KH - BCĐ

Hà Thanh, ngày tháng 2 năm 2024

**KẾ HOẠCH**  
**chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân năm 2024**

**I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.**

Hà Thanh là một xã xa trung tâm huyện tứ kỳ, cách Trung tâm y tế Tứ Kỳ khoảng 20 km, khó khăn cho việc vận chuyển cấp cứu bệnh nhân lên tuyến trên, chủ yếu bệnh nhân đi trái tuyến, xã có đường giao thông 391 đi qua nối liền 2 xã Hà kỳ và Nguyên giáp, nên vấn đề giám sát dịch bệnh cần phải được tăng cường quan tâm.

Xã có tổng diện tích 8,886 km<sup>2</sup>, có 5922 nhân khẩu y tế, số hộ y tế là 1670, có xã đạt chuẩn y tế giai đoạn 2 năm 2017, xã đạt xã chuẩn nông thôn mới năm 2019, nghề nghiệp chính của người dân sống chủ yếu là nông nghiệp và chăn nuôi mở trang trại, số còn lại đi làm công nhân, xuất khẩu lao động, và lao động tự do, một số hộ gia đình buôn bán kinh doanh nhỏ lẻ, đời sống kinh tế vẫn còn gặp không ít khó khăn nhưng đã từng bước được cải thiện dần dần, xã có nhà máy nước cung cấp nước sạch cho người dân, đường giao thông nông thôn đang được từng bước được củng cố hoàn thiện hơn. Do vậy công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và xử lý rác thải đang là vấn đề cấp bách cần được quan tâm, có 6/6 thôn có người đi thu gom rác thải, số người tử vong 2023 là 36 người trong đó tử vong do bệnh ung thư, tim mạch ngày càng cao.

Xã có ban chỉ đạo CSSK nhân dân gồm 28 đồng chí, hầu hết là trưởng các cơ quan ban ngành đoàn thể, các bộ phận chuور chốt và được chi thành các tiểu ban từ xã xuống thôn, trong đó Trạm y tế là cơ quan chuyên môn thường trực thường xuyên 24/24 có cán bộ trực tại trạm, và là cơ quan tham mưu chính cho Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Với những đặc điểm tình hình, thuận lợi và khó khăn trên, công tác CSSKBD cho nhân dân trong xã vẫn là một vấn đề hết sức quan trọng, cần phải thường xuyên củng cố kiện toàn có sự hỗ trợ của các cấp các ngành, các đoàn thể, cơ quan. Đặc biệt là sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã, BCD huyện, Trung tâm y tế trong công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, tiêm chủng mở rộng, tuyên truyền sức khỏe, VSATTP, khám bệnh điều trị và 1 số chương trình y tế khác.

## **II. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH**

Căn cứ quyết định số 320/QĐ-UUBND của ủy ban nhân dân huyện Tứ kỳ ngày 30 tháng 01 năm 2024 về việc kiện toàn BCD chăm sóc sức khỏe nhân dân huyện Tứ kỳ.

Căn cứ quyết định số 17 QĐ/UBND ngày 01 tháng 2 năm 2024 của ủy ban nhân dân xã Hà Thanh, về việc kiện toàn BCD chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân năm 2024

Ban chỉ đạo CSSKBD xã Hà thanh xây dựng kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho nhân dân năm 2024 trên địa bàn xã như sau:

## **III. MỤC TIÊU**

### **1. Mục tiêu chung**

- Giữ vững xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, tiếp tục phấn đấu chuẩn y tế giai đoạn 2030 vào năm 2028.

- Phấn đấu đạt 98% người dân có thẻ BHYT.

- Giảm tỷ lệ mắc bệnh không lây nhiễm như HA, tiểu đường, ung thư tim mạch

- Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, điều trị cho nhân dân

- Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3

-Triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống dịch an toàn, VSMT, TCMR, và các dịch vụ tiêm chủng khác.

### **2. Mục tiêu cụ thể**

2.1. Tăng cường công tác tham mưu, xã hội hóa về y tế.

2.2. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe cho nhân dân trong tất cả các chương trình, đặc biệt là công tác VSATTP, vệ sinh môi trường, y tế dự

phòng tiêm chủng vắc xin, ksk định kỳ.

2.3. Tăng cường công tác khám chữa bệnh, đảm bảo việc cung ứng thuốc chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là bệnh tăng huyết áp, tiểu đường, chăm sóc sức khỏe sinh sản, BVSKBMTE.

2.4. 100% trẻ em < 1 tuổi và phụ nữ có thai được tiêm chủng đầy đủ.

Giảm tỷ lệ SDD trẻ em < 5 tuổi xuống còn 10,1%.

2.5. Đảm bảo phòng chống dịch nguy hiểm ở người an toàn an toàn.

### **III. CÁC GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

#### **1. Công tác tham mưu BCD.**

Tăng cường công tác tham mưu cho các cấp ủy Đảng, UBND xã để triển khai các hoạt động về y tế trên địa bàn xã được kịp thời.

Hàng năm củng cố và kiện toàn lại BCD, tăng cường sức mạnh và sự quan tâm của BCĐCSKBD cho nhân dân, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên BCD, cuối năm tổng kết hợp rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả hoạt động của từng chương trình.

BCĐ xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể cho phù hợp với từng cơ quan, ban ngành, đoàn thể, và từng thời điểm thích ứng nhiệm vụ chuyên môn.

Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên BCD

Tăng cường sự phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể thực hiện nhiệm vụ CSSK ban đầu cho nhân dân.

Lồng ghép các hoạt động CSSK vào các hoạt động văn hóa xã hội khác.

Huy động sự tham gia của cộng đồng, các tổ chức chính trị xã hội vào các hoạt động cụ thể trong chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, đặc biệt là phòng chống dịch bệnh nguy hiểm ở người

Tham mưu cho UBND xã về việc duy tu sửa chữa trạm y tế hàng năm, củng cố trang thiết bị dụng cụ y tế cho công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Xây dựng kế hoạch các chương trình ngay từ đầu năm để hoạt động.

#### **2. Công tác truyền thông.**

Là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng hiện nay để mọi người dân có kiến thức

cơ bản để phòng bệnh cho bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội.

BCĐ yêu cầu các thành viên BCĐ ở các tiểu ban, các đơn vị là những cộng tác viên đầu mối thực hiện tốt việc tuyên truyền cho nhân dân, cơ quan, đơn vị về các chủ trương của đảng, nhà nước, các chỉ thị, thông tư hướng dẫn, các biện pháp phòng bệnh là chính, đặc biệt là phòng chống dịch bệnh nguy hiểm ở người.

Cần phối kết hợp giữa đài truyền thanh xã với các ban ngành, cơ quan chuyên môn tổng hợp viết tin bài và phát thanh cho nhân dân nắm được kịp thời về bảo vệ nâng cao sức khỏe.

### **3. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh**

Trong năm qua tình hình dịch bệnh trên thế giới nói chung cũng như dịch bệnh trong nước nói riêng diễn biến vô cùng phức tạp và có xu hướng gia tăng, xuất hiện nhiều loại dịch bệnh mới đặc biệt như là dịch covid 19 vừa qua, bệnh phát triển nhanh và lan rộng làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng và gây thiệt hại nặng nề về kinh tế của mỗi gia đình và cộng đồng xã hội. Vì vậy khi chưa có dịch xảy ra thì việc phòng bệnh là chính, thành viên trong BCĐ cần phải tập trung làm tốt những việc cụ thể như sau:

Tham mưu cho ban chỉ đạo xây dựng lập kế hoạch phòng chống dịch bệnh ngay từ đầu năm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong BCĐ.

Các tiểu ban cần xây dựng kế hoạch phòng chống dịch cho đơn vị mình. triển khai thực hiện kịp thời sự chỉ đạo của cấp trên và Trưởng, phó BCĐ xã về công tác phòng chống dịch.

Tham mưu cho trưởng, phó BCĐ có biện pháp xử lý, quyết định cách ly kịp thời khi phát hiện sớm ổ dịch hoặc có nghi ngờ ổ dịch.

Xây dựng kế hoạch, theo dõi, giám sát dịch bệnh kịp thời đột xuất, theo từng mùa và từng loại dịch bệnh.

Các tiểu ban giám sát và báo cáo kịp thời khi có dịch xảy ra tại địa phương và cơ quan đơn vị về BCĐ để có hướng tăng cường nhân lực, thuốc men dập dịch.

Đội cơ động liên ngành tăng cường công tác kiểm tra khi có nghi ngờ xuất hiện ổ dịch tại địa phương.

#### **4. Công tác vệ sinh môi trường**

Là công tác cũng rất quan trọng, bởi vì nếu không được quản lý tốt rác thải, rác sẽ bừa bãi là nơi sinh sản của côn trùng là nguyên nhân và nguồn lây lan các loại dịch bệnh cho con người và vật nuôi. Hiện nay trên địa bàn xã tuy đã có người thu gom rác thải nhưng vẫn còn 1 số hộ chưa chấp hành, vất rác và xác chết vật nuôi còn bừa bãi, vì vậy cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng hộ dân cần chấp hành tốt việc thu gom rác thải sử dụng nguồn nước sạch, sử dụng 3 công trình vệ sinh hợp lý, phát quang hành lang giao thông tránh gây tai nạn, cây cối um tùm cho côn trùng phát triển là nguyên nhân ảnh hưởng tới sức khỏe.

#### **5. Chương trình vệ sinh ATTP**

Là chương trình rất được quan tâm trên thông tin hiện nay, hàng năm liên tục đã xảy ra rất nhiều trường hợp ngộ độc thực phẩm ở các tỉnh thành phố đặc biệt là các nơi tập thể đông người, có nhiều trường hợp bị ngộ độc thực phẩm phải nhập viện, ảnh hưởng tới sức khỏe có trường hợp đã tử vong. chính vì vậy mà BCĐ xác định đây là 1 trong những chương trình quan trọng cần được sự quan tâm thường xuyên của các cấp các ngành. Trạm y tế là cơ quan tham mưu cho BCĐ xây dựng kế hoạch triển khai sớm tới các ban ngành đoàn thể, và phân công nhiệm vụ cho các thành viên BCĐ, đặc biệt là khâu tuyên truyền thường xuyên trên loa đài truyền thanh xã cho nhân dân và mọi người nắm được, công tác phòng bệnh là chính, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra đến các hộ kinh doanh thực phẩm trên địa bàn xã nhất là trong tháng hành động ATVSTP, và trước trong và sau tết nguyên đán.

Tham mưu cho UBND xã có biện pháp xử lý những hộ KDTP không chấp hành ATTP, đồng thời cần phối hợp với tuyến trên cho mở lớp tập huấn kiến thức về ATVSTP và KSK cho các hộ kinh doanh.

Bám sát chỉ tiêu kế hoạch trên giao để triển khai thực hiện nhiệm vụ tốt, đảm bảo đúng lịch đúng thời gian, báo cáo được kịp thời.

Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm để xử trí kịp thời tránh gây ra hậu quả xấu nhất. Đảm bảo trong tháng, trong năm thật an toàn về công tác VSTP trên địa bàn xã.

## **6. Công tác tiêm phòng vắc xin.**

Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe xã luôn coi trọng vấn đề tiêm phòng vắc xin là hết sức quan trọng, đặc biệt như là dịch covid vừa qua nếu như không được tiêm phòng tốt thì không thể khống chế được dịch bệnh.

Cần đẩy mạnh việc tiêm chủng cho trẻ em trong chương trình tiêm chủng mở rộng, nhằm mục đích phòng bệnh sớm, đồng loạt ngay từ ban đầu để hạn chế thấp nhất không để xảy ra dịch bệnh gây hậu quả xấu nhất.

Trạm y tế cần xây dựng kế hoạch triển khai tiêm chủng vắc xin trẻ em thường xuyên hàng tháng, đồng thời triển khai các kế hoạch tiêm chủng dịch vụ ngoài chương trình tiêm chủng mở rộng do trung tâm y tế chỉ đạo.

Cán bộ chuyên môn trạm y tế thường xuyên được tập huấn về tiêm chủng chấp hành tốt các nội quy trong tiêm chủng theo thông tư hướng dẫn của Bộ y tế, đảm bảo an toàn trong và sau khi tiêm chủng.

Phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí, tổ chức và thực hiện một buổi tiêm chủng hiệu quả thật an toàn theo dây chuyền từ bàn đón tiếp gọi danh sách đến bàn khám phân loại, bàn tiêm và bàn theo dõi sau khi tiêm.

Xử lý nhanh các tình huống có thể xảy ra trước trong và sau tiêm chủng.

Giám sát chặt chẽ những đối tượng đã được tiêm và chưa được tiêm để tránh tiêm nhầm lẫn, hoặc thiếu không tiêm để đạt được những kết quả cao nhất trong công tác tiêm chủng.

## **7. Công tác khám chữa bệnh điều trị.**

Công tác khám bệnh và điều trị tại trạm còn gặp nhiều khó khăn chưa đáp ứng được nhu cầu cao cho người bệnh, vì cơ sở vật chất và thuốc men còn thiếu thốn, BHYT chỉ cấp thuốc uống chưa cấp được thuốc tiêm để phục vụ người bệnh tại trạm, vì vậy chưa thu hút được người đến khám bệnh, muốn làm tốt được công tác khám bệnh điều trị Trạm y tế cần tập trung một số nhiệm vụ sau.

Trước hết tham mưu cho BCD xây dựng kế hoạch hoạt động triển khai sớm ngay từ đầu năm.

Bám sát kế hoạch triển khai của Trung tâm và cấp trên giao để thực hiện.

Giao cho Bộ phận chuyên môn hợp quán triệt tình hình, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ y tế, đặc biệt quan tâm tốt tới việc tiếp đón, thái độ ứng xử với bệnh nhân trong giai đoạn hiện nay.

Thường xuyên học tập, tập huấn đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, không ngừng đổi mới phương pháp khám chữa bệnh cho đội ngũ cán bộ y tế xã.

Đảm bảo đủ nhân lực, có cán bộ chuyên trách hoạt động từng chương trình y tế, đầu tư cơ sở khám chữa bệnh và đảm bảo trang thiết bị phục vụ cho công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, thực hiện tốt quy chế trong chuyên môn.

Đảm bảo công tác thường trực chuyên môn, cung cấp đủ thuốc kịp thời phục vụ cho nhân dân.

Tổ chức phối hợp với tuyến trên có đầy đủ máy móc, trang thiết bị y tế về tại địa phương để khám bệnh định kỳ cho nhân dân hạn chế đi lại gây tốn kém.

### **8. Chương trình phòng chống HIV.**

HIV là bệnh mà ban đầu hầu như không có biểu hiện gì mà chỉ có xét nghiệm mới phát hiện được, hiện nay HIV đang len lỏi trong xã hội, nhất là các tụ điểm của tệ nạn xã hội như mại dâm, ma túy, sự ăn chơi đua đòi của thanh thiếu niên, dễ bị nhiễm và ngày càng nhiều, nhưng để phát hiện được bệnh nhân thì cực kỳ là khó khăn, đòi hỏi mọi thành viên cần tuyên truyền tốt cho các đối tượng có nguy cơ cao đi kiểm tra xét nghiệm, công an xã cần triệt phá sạch các tụ điểm tệ nạn mại dâm, cờ bạc, nghiện chích ma túy nếu có trên địa bàn.

Hiện trên địa bàn còn 1 ca nhiễm HIV đang được quản lý tư vấn điều trị rất tốt.

Cần tập trung cho công tác tuyên truyền trên đài truyền thanh là chính, triển khai thực hiện tốt tháng hành động phòng chống HIV, treo băng zon khẩu hiệu phát tờ rơi, tuyên truyền trực tiếp trong các buổi tiêm chủng, tư vấn cho bà mẹ mang thai, các đối tượng nguy cơ cao cần xét nghiệm sàng lọc HIV.

Giám sát chặt chẽ và báo cáo kịp thời ca nhiễm mới lên tuyến trên để quản lý.

### **9. Chương trình dân số, CSSKSS và khám chữa phụ khoa**

Là chương trình cũng rất quan trọng nhưng việc thực hiện còn gặp nhiều khó khăn hiện nay cho việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch, vì do nhiều yếu tố khách quan tác động, sản phụ hầu hết lên tuyến trên sinh sản để được chi phí cao hơn và an toàn hơn tuyến cơ sở, như vậy muốn làm tốt được chương trình này ban dân số cần tuyên truyền tốt cho chị em trước khi sinh, quản lý tốt việc quản lý thai nghén, tiêm phòng vắc xin phòng uốn ván, tham mưu cho tuyến trên hỗ trợ nhân lực máy móc về cơ sở thực hiện việc khám chữa phụ khoa và thực hiện KHHGD.

Ban dân số xã cần thực hiện tốt công tác truyền thông cho các đối tượng sinh đẻ về việc bình đẳng giới, xóa bỏ việc trọng nam sinh nữ vẫn còn xảy ra.

### **10. Chương Trình tâm thần kinh, Ct phòng chống bệnh lao**

Hiện nay trên địa bàn xã đang quản lý 12 đối tượng tâm thần kinh, hàng tháng được lĩnh thuốc tại trạm y tế xã do trên cấp về, hầu hết các bệnh nhân và gia đình bệnh nhân lên lĩnh thuốc đều, đây là những đối tượng khó khăn nhất cho gia đình và xã hội nên việc quản lý, giám sát bệnh nhân uống thuốc là rất quan trọng, không được bỏ thuốc, làm tốt công tác tuyên truyền của các ban ngành, đồng thời phát hiện những trường hợp mới cần tư vấn tuyên truyền cho lên tuyến trên điều trị. Bệnh lao trong năm qua trên địa bàn xã không phát hiện trường hợp mắc bệnh lao, đây là bệnh truyền nhiễm lây lan nhanh trong xã hội, nên rất cần sự giám sát phát hiện nếu nghi ngờ gửi tuyến trên điều trị và cách ly kịp thời tránh nguồn lây lan ra xã hội.

### **11. Chương trình các bệnh không lây nhiễm.**

Như bệnh tiểu đường, bệnh tăng huyết áp, tim mạch ngày một gia tăng chiếm tỷ lệ lớn trong đối tượng người cao tuổi và gây biến chứng, tử vong ngày một nhiều hơn. nguyên nhân do kinh tế phát triển nên chế độ ăn uống không kiểm soát được hợp lý, vì vậy công tác truyền thông tư vấn là hết sức quan trọng, chế độ kiểm soát bệnh tật đều và chế độ sử dụng thuốc phải thường xuyên, trong năm qua trạm y tế tích cực chủ động công tác tuyên truyền cho nhân dân đi khám sức khỏe



định kỳ quản lý cho 200 bệnh nhân lấy thuốc huyết áp tại trạm có hồ sơ bệnh án, nếu phát hiện bệnh thì uống thuốc đều tránh bỏ thuốc hạn chế được phần nào tai biến có thể xảy ra.

## **12. Các chương trình y tế khác.**

Như Ct dinh dưỡng hàng năm sẽ được tổ chức cho trẻ uống vitamin phòng suy dinh dưỡng và bệnh khô mắt , Ct các cụ người cao tuổi cũng được tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại trạm y tế xã, Ct bấu cổ, sốt rét, y tế học đường, tai nạn thương tích, Ct 3 công trình vệ sinh, khám sơ tuyển nghĩa vụ hàng năm, CT hoạt động hè và một số chương khác cũng được hết sức chú trọng quan tâm, Trạm y tế là cơ quan chuyên môn tham mưu đều phải được xây dựng lập kế hoạch triển khai sớm, phân công cho cán bộ phụ trách các chương trình, phối kết hợp với các cơ quan ban ngành đoàn thể để thực hiện nhiệm vụ.

Thực hiện tốt hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch trên giao.

## **13. Công tác phối hợp**

Cần huy động của cả hệ thống chính trị trong công tác CSSK ban đầu cho nhân dân. Cần phối kết hợp giữa 1 số cơ quan như trường học, công an, y tế, ban ngành đoàn thể lãnh đạo các thôn tham mưu cho BCD xã làm tốt triển khai kế hoạch của cấp trên giao cho, và tất cả các chương trình khác trong việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Phối hợp với tuyến trên để thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ giao.

## **14. Công tác thống kê báo cáo.**

Ngay từ đầu năm tổ chức họp BCĐCSSKBD đã được đưa vào nghị quyết thực hiện chỉ tiêu các chương trình, hàng tháng, hàng quý, năm giao cho bộ phận chuyên môn cập nhật số liệu báo cáo các chương trình hoạt động của BCD lên cấp trên đầy đủ kịp thời chính xác và lưu lại, sổ sách ghi rõ ràng đầy đủ sạch sẽ đủ nội dung.

## **IV. KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG**

Ban chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, kinh phí hoạt động còn gặp nhiều khó khăn chi cho hoạt động trong chương trình, 1 số chương trình được hỗ trợ

không đáng, cần phải xã hội hóa, sự ủng hộ của của các cá nhân, tập thể kết hợp với nhân dân đóng góp để hoạt động các chương trình.

#### **V. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ** (có bảng phân công nhiệm vụ kèm theo)

Trên đây là kế hoạch triển khai hoạt động công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân của ban chỉ đạo xã Hà thanh năm 2024 và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong ban chỉ đạo xã, BCD xã yêu cầu các thành viên được phân công nhiệm vụ tham gia công tác CSSK ban đầu cho nhân dân năm 2024 nghiêm chỉnh chấp hành và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ.

***Nơi nhận:***

- BTV Đảng ủy xã
- Chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã
- Thành viên BCD
- Lưu vp

**TM. BAN CHỈ ĐẠO**  
**PHÓ TRƯỞNG BAN**

**PHÓ CHỦ TỊCH**  
**Nguyễn Thành Nam**

